
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.      
 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง   ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ 
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

 วันนี้ ได้ขอนัดทุกท่านประชุมเฉพาะข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และ
ลูกจ้างประจ า เพื่อชี้แจงเรื่องข้อราชการแนวทางปฏิบัติและสอบถามเรื่องงานที่ยังไม่
ด าเนินการของแต่ละงาน ก่อนที่จะเข้าสู่วาระประชุมเดือนนี้ก็มีข้าราชการ
เกษียณอายุราชการในต าแหน่งปลัด อบต. คือท่านปลัดวชิระ  มิตรตระกูล ปลัด 
อบต.คึมใหญ่ ที่ท่านเคยด ารงต าแหน่งปลัด อบต.ที่ อบต.ห้วยไร่เรามาก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    ในส่วนของรายละเอียดของวาระการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่  
   6 สิงหาคม 2563  มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ 

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนี้ด้วย 
มติที่ประชุม    รับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง   เพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ  

๓.1  เรื่อง  แจ้งแนวทางปฏิบัติงาน และข้อราชการต่าง ๆ  

นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ พบปะกับทุกท่านในที่

ประชุมก่อนครับ ได้รับนโยบายมาจากคณะผู้บริหารให้สอบถามงานที่ยังคงเหลือที่
ส าคัญของงานของกองช่าง ช่วงนี้มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับจัดสรรมา 
ด าเนินการอย่างไรถึงไหนจะสอบถามต่อไป สอบถามงานไปทีละกองว่างานอะไรบ้าง
ที่ยังไม่ด าเนินการ 

นายวิสูตร  พงศ์สิทธิ์ศักด์ิ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 งานกองสาธารณสุขเหลือ 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการในช่วง
ปลายเดือนกันยายนนี้ครับ ส่วนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ที่หมู่บ้านต้อง
รายงานให้ทาง อบต.ทราบภายวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ กองสาธารณสุขได้
ประสานไปยังผู้น าทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ด าเนินการให้เร่งด าเนินการแล้วรายงานผลให้
ทราบต่อไปครับ 
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นายพงศกร พลเดช  รองปลัด อบต. 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ที่ฝากให้นิติกรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ทราบ
ถึงข้ันตอนไหนครับ 

นายจักรพงษ์  เรืองกิจวณิช นิติกรปฏิบัติการ 
    ได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ก าลังจัดส่งส าเนาเรื่องกลับ 

มายัง อบต. ครับ 
นางวนัดดา    คูณมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ในส่วนส านักปลัด ยังเหลือการจัดหาเครื่องปริ้นเตอร์สี จ านวน 2 เครื่อง 
พร้อมทั้งเครื่องอัดเสียงงานวิเคราะห์ จ านวน 1 เครื่อง และกล้องวงจรปิด ค่ะ 

นางภัคณพิชญ์  ปรากฏ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ในส่วนของเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ ช่วงนี้จะด าเนินการได้ในส่วนของ

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ที่เหลือค่อยพิจารณา
ด าเนินการตามล าดับค่ะ 

นางสาวจันทัปปภา   จันทะศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
    เรื่องแผนที่ภาษีส่งมอบงานอาทิตย์หน้าค่ะ 
นางภัคณพิชญ์  ปรากฏ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

กองคลังขอรายงานการปฏิบัติงานในเดือนนี้ที่จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณดังนี้ 

1. เงินเดือน 
2. ครุภัณฑ์ ให้ทุกท่านที่มีความประสงค์ท าบันทึกรายงานขออนุมัติไว้ก่อน

เมื่อมีเงินจัดสรรเพียงพอที่จะด าเนินการได้ จะเร่งด าเนินการตามล าดับ
เรื่องต่อไป 

3. ผู้เบิก มีหนังสือแนวทางเรื่อง e-laas ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2563 

4. กันยายน-ตุลาคม เงินประกันสังคมให้หัก 2% จากผู้ประกัน และ
นายจ้างอีก 2%  ฝากหัวหน้าและผู้อ านวยทุกกอง ตรวจสอบเอกสาร
ก่อนส่งเบิกด้วย 

5. หัวหน้าและผู้อ านวยการกองทุกกอง ช่วยตรวจสอบว่ามีรายการใดของ
กองตัวเองที่คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันในเดือนกันยายนให้ท าบันทึกเสนอ
นายก เพื่อขอกันเงินไว้ให้เรียบร้อย 
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6. งานจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณถัดไป ให้จัดท าบันทึกจ้างส่งมาไว้

ให้เรียบร้อย และให้ตรวจสอบการจ้างรายเดือนให้เรียบร้อยโดย
ตรวจสอบสถานะทางการเงินของกองตนเอง 

7. เงินเดือน  ส าหรับเดือนนี้ให้จัดท าและจัดส่งฎีกาได้เลยท าบันทึกถึงกอง
คลังให้เรียบร้อย 

8. เรื่องค่าน้ ามันรถ  ภายในวันที่ 24,25 กันยายน 2563 ให้บริการ
จัดการเรื่องน้ ามันให้เรียบร้อย 

9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  วันที่ 28,29 กันยายน 2563 ผู้รับจ้างต้อง
ส่งมอบเคลียเรื่องค่าเช่าให้เรียบร้อย เพื่อจัดท าเรื่องเบิกจ่ายให้ทัน
ต่อไป 

10. เรื่องงาน พช. ที่ต้องเร่งด าเนินการ คือ น าส่งเงิน ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตท าเรื่องน าส่งเงินที่เบิกเกินไปให้เรียบร้อย ฝากหัวหน้าส านัก
ก าชับด้วยค่ะ 

นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
สอบถามผู้อ านวยการกองคลัง ขณะนี้สถานะทางการเงินของเราเป็น

อย่างไร 
นางภัคณพิชญ์  ปรากฏ  ผู้อ านวยการกองคลัง 

รายได้ประมาณ 31 ล้านบาท  รายจ่ายประมาณ 9 ล้านบาท คงเหลือ
ประมาณ 1 ล้านบาทค่ะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๓.2  เรื่อง  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ 

                ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 
นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    เรื่อง  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากปัจจุบันถึงหน่วยงานทุก
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเผชิญและเตรียมรับกับโรคโควิด ซึ่งปีนี้เราจะรับ
หรือไม่รับโบนัสกัน จึงต้องน าปรึกษาทุกท่านเพ่ือถือปฏิบัติ  ซึ่งที่ทราบน้อง ๆ ทุก
ท่านสะท้อนกลับมาว่ายังงัยก็ขอรับโบนัสเหมือนเดิม ถ้าจะรับเราต้องมีค่าใช้จ่ายใน
การจ้างตรวจประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ประมาณ 
20,000.- บาท  
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นายพงศกร พลเดช  รองปลัด อบต. 

 กระผมขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของเรื่องการเบิกจ่ายเงินโบนัสซึ่งเรามี
การตรวจประเมิน LPA ทุกปี ค าถามนะครับถ้าเราขอจะได้เท่าไหร่ อาจจะได้เท่ากับ
ปีที่ผ่านมา และมองในแง่ของขวัญซึ่งถือว่าเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับทุกท่านที่
ท างานมาตลอดทั้งปี จะได้น้อยหรือได้มากก็ไม่เป็นไร 

นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 ถือเป็นเรื่องของขวัญก าลังใจเล็ก ๆน้อย ส าหรับทุกท่านที่ปฏิบัติงาน 
กระผมขอมติที่ประชุมดังนี้ 

1. ท่านใดเห็นชอบขอรับโบนัสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ซึ่งมีสิทธิ
ออกเสียงได้เพียง 24 เสียง ขอมติด้วยการยกมือครับ  
- เห็นชอบ 19 เสียง 
- งดออกเสียง 5 เสียง      

  
มติที่ประชุม     เห็นชอบในการขอรับและเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ 
   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  
 
 

3.3 เรื่อง  การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน 
             ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 (LPA)  

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ  
ทีมท่ี 7 น าโดยนางสาวสุภาภรณ์  ทางนะที หัวหน้าทีมประเมินได้มาตรวจประเมินฯ 
ที่ อบต.ห้วยไร่ เราตามรายงานผลการตรวจประเมิน 5 ด้านตามที่ก าหนดที่เสนอ
เพ่ือทราบ ดังนี้ 

1. ด้านบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 110 คะแนน คะแนนที่ได้ 90 
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 81.82 

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแ นน เต็ ม  10 5
คะแนน คะแนนที่ได้ 99 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.29 

3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแ นน เต็ ม  22 0
คะแนน คะแนนที่ได้ 167 คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 75.90 

4. ด้านบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 360 คะแนน คะแนนที่ได้ 314 
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 87.22 

5. ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 55 คะแนน คะแนนที่ ได้  44
คะแนน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 
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รวมทั้ง 5 ด้าน คะแนนเต็ม  850 คะแนนที่ได้ 714 คะแนน คิดเป็น
เปอร์เซ็น 84.00 

ถือว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานของผลคะแนนการท างานของ อบต.ห้วยไร่ ใน
ทุก  ๆ ปี เฉลี่ยประมาณนี้ ก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยเก็บเอกสารเพ่ือ
รับการตรวจประเมินด้วยดีเสมอมา ในปีต่อไป งานที่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ขาดในส่วนใดก็ขอให้ผู้รับผิดชอบงานนั้นจัดเตรียมให้เรียบร้อยครับ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 
3.4 เรื่อง  การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างาน 
             เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of  
             work life) 

นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
เรื่อง  การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life)กระผมได้ฝากให้ถือ
ปฏิบัติแล้วและน าเรียนแล้วในข้างต้นขอให้ทุกท่านรับทราบและช่วยกันท าความ
สะอาด และฝากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมด าเนินการต่อไปครับและฝาก 

1. รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
2. แยกขยะก่อนทิ้ง ขยะเปียก ขยะแห้ง 

 ปัจจุบันที่ทุกท่านเห็นเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในและนอกอาคารที่ท า
การ ก็ขอให้พัฒนาช่วยกันต่อไป พร้อมกับเรื่องจัดเก็บเอกสารหลังเวลาปฏิบัติงาน
เวลาเลิกงานไม่ควรมีแฟ้มเอกสารวางอยู่บนโต๊ะ ขอฝากให้เก็บให้เรียบร้อยเป็น
ระเบียบทุกวันศุกร์ควรทุกท่านร่วมกันรณรงค์ห้ามน าแก้วน้ าพลาสติก ขยะที่ท าลาย
ยากเข้าในที่ท าการ เพ่ือรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่
ท างานร่วมกัน 

นายพงศกร     พลเดช  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ในส่วนของแก้วพลาสติกเริ่ม
ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปร่วมรณรงค์ช่วยกันลองปฏิบัติดูทุกท่านครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง   อ่ืน ๆ  
 
นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    ยังมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
นางวนัดดา    คูณมี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ให้ทุกกองตรวจสอบเงินเดือน ค่าใช้จ่ายประจ าพอจ่ายในเดือนนี้หรือไม่ ถ้า
ไม่พอให้จัดท าบันทึกเสนอนายก ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ให้เรียบร้อยนะค่ะ 

 
 



 
6 

 
นายพงศกร พลเดช  รองปลัด อบต. 

 กระผมขอหารือเรื่องการจัดซื้อหนังสือพิมพ์เนื่องจากเป็นเรื่องข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งไว้ในกองการศึกษา ซึ่งใน
ปีถัดไปขอโอนงานดังกล่าวนี้ไปส านักปลัดฯตั้งเบิกจ่ายด้วยครับ และตามที่กระผม
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร เรื่องส าคัญที่ได้แจ้งในที่
ประชุมคือ เรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ที่เราได้เข้าไปก่อสร้าง,ขุดลอก,ขุดคลอง,
ก่อสร้างถนน ซึ่งตามคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันเรื่องนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
ป่าไม้มีหลายประเภท ต้องไปยื่นค าขออนุญาตดังนี้ 

1. ที่ดิน นสร. ยื่นกับศูนย์ประสานงานป่าไม้ ดงสีบู ต าบลไก่ค า 
2. ที่ดินป่าสงวน ยื่นกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ 

    หลักเกณฑ์คร่าว ๆ ในการปฏิบัติงานในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ต้องเสนอเข้า
   สภาฯ พิจารณาเห็นชอบด้วย จึงขอให้เร่งพิจารณาช่วยกันตรวจสอบอีกกรณีนี้ด้วย 
นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    ส าหรับที่  อบต.ห้วยไร่ ด าเนินการตรวจสอบถึงขั้นตอนไหน 
นายจักรพงษ์  เรืองกิจวณิช นิติกรปฏิบัติการ 
    ก าลังตรวจสอบกับ สปก. จากท่ีเราแจ้งไปจ านวน 4 ไร่ ครับ 
นายอภิดุล ทองวงษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 
    เรื่องวัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงานขอให้ทุกกองช่วยกันประหยัดด้วย 
นายพงศกร พลเดช  รองปลัด อบต. 
    ฝากเรื่อง การคัดแยกขยะภายในส านักงาน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ 
   ร่วมมือทิ้งถูกบ้างท้ิงผิดบ้างก็ถือว่าช่วยกันหัดช่วยกันฝึกคัดแยกขยะช่วยกัน  
นายอภิดุล ทองวงษ ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 

มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีส าหรับวันนี้
ขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านัก ครู พนักงานส่วนต าบล
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมครับ กระผมขอ
ปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา  15.45 น. 
     (ลงชื่อ)     สมร   สีตะวัน       ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสมร   สีตะวัน) 
      นักประชาสัมพันธ์(ลูกจ้างประจ า) 
 
 
     (ลงชื่อ)   อภิดุล   ทองวงษ์      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอภิดุล   ทองวงษ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยไร่ 


